



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๔๕๓

ที่ กษ ๑๐๑๑/ว ๓๖๗ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เรียน เกษตรกรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๑๑/ว ๗๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ขอให้เกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดทำแบบเสนอความต้องการโครงการภายใต้กรอบนโยบาย/แผนงาน ๓.๑ เกษตรอัจฉริยะ  
(เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) อุตสาหกรรมอาหาร Bioeconomy ท้องถิ่นเน้นคุณภาพ  
Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่  
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดทำแบบเสนอ  
ความต้องการโครงการดังกล่าวทั้ง ๒ โครงการ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก่อนเวลา  
๑๖.๓๐ น. ดังนี้

๑. โครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ขอให้ส่งทาง  
E-mail : Charo\_d\_2525@hotmail.com หรือ Line ID : แปลงใหญ่ กสก.

๒. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ขอให้ส่งทาง  
E-mail : Doaeresearch20@gmail.com หรือ Line ID : \* จนท.รับผิดชอบ ศพก.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางพิสมัย พึ่งวิกรัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทร. ๐ ๒๙๕๐ ๖๑๐๗

ที่ กษ ๑๐๑๑/๑๗๕๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เรียน เกษตรกรุงเทพมหานคร

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบาย/แผนงาน ๓.๑ เกษตรอัจฉริยะ (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) อุตสาหกรรมอาหาร Bioeconomy ท้องถิ่นเน้นคุณภาพ Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว ขอให้เกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดทำแบบเสนอความต้องการโครงการดังกล่าวทั้ง ๒ โครงการ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. โครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ขอให้ส่งทาง E-mail : Charo\_d\_2525@hotmail.com หรือ Line ID : แปลงใหญ่ กสก.

๒. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ขอให้ส่งทาง E-mail : Doaereseach20@gmail.com หรือ Line ID : \* จนท.รับผิดชอบ ศพก.

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

  
(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร